

การประกาศข่าวดี : การตักเตือนกัน ไม่เพิกเฉยต่อบาป

เราไม่เพียงถูกเรียกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวโดยอาศัยพระพรพรทานของพระ
หน้าที่หลักของคริสตชนคือการประกาศ สามารถพูดได้ว่าเราได้รับการเรียกให้เป็นคริสต
ชนเพื่อเข้าสู่กลุ่มคนที่พร้อมจะประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า

ข่าวดีของพระองค์เกี่ยวข้องกับความจริงของบาป บาปคือการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติที่พระเจ้ามอบให้แก่เราตั้งแต่แรกสร้าง พระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งและทุกสิ่งจะดำรงอยู่
ได้ด้วยดีหากดำเนินชีวิตสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ผู้สร้างมีไว้ตั้งแต่ก่อนสร้าง เมื่อมนุษย์ทำสิ่ง
ที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็นก็จะแตกแยกจากพระเจ้า นี่เองที่เราเรียกว่าบาป ซึ่งนำไปสู่
นรก ความตาย ด้วยเหตุนี้การรักเพื่อนพี่น้องจึงจำเป็นต้องตักเตือนเขา เมื่อพบว่าเขากำลังอยู่ใน
สภาพบาปที่จะนำไปสู่ความตาย

อันที่จริงการตักเตือนกันเป็นความรับผิดชอบที่คริสตชนทุกคนพึงมี และเป็นข้อหนึ่งใน
เจ็ดของกิจเมตตาทางจิตที่พระศาสนจักรสอนไว้ การตักเตือนต้องมีความรอบคอบ และมี
พื้นฐานที่ความรักต่อพี่น้อง จึงเป็นความไม่รอบคอบและไม่แสดงออกซึ่งความรัก หากเราไม่
ตักเตือนกันเลย เราตักเตือนกันเพื่อความยุติธรรมเพื่อหยุดยั้งความเจ็บปวดจากบาปที่คนหนึ่งทำ
แก่อีกคนหนึ่งเมื่อคนหนึ่งอยู่ในสถานะบาป เขาไม่สามารถรับผลการไถ่กู้ของพระได้ การ
ตักเตือนจึงเป็นการช่วยให้เขาได้กลับสู่สถานะที่พระเจ้าทรงดำริไว้ตั้งแต่แรก

การเพิกเฉยเพราะความขี้ลาด หรือเพื่อรักษาภาพพจน์ รักษาสถานะความปลอดภัยของ
ตนเอง เป็นการบ่งบอกว่าไม่มีความรักอยู่ในนั้น ให้เราภาวนาขอปรีชาญาณ ความกล้าหาญ และ
ความรัก เพื่อเราจะเป็นผู้เผยแผ่ข่าวดีของพระเยซูซึ่งไถ่เราให้รอดพ้นจากบาป ให้แก่ผู้ที่ยังตก
อยู่ในบาป ทุกคนที่เราเจริญชีวิตร่วมกับเขาด้วย เราไม่เพียงมีหน้าที่ต้องทำสิ่งถูกต้อง แต่ยังต้อง
ช่วยคนอื่นให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วย

คำถามเพื่อการไตร่ตรอง

1. จากบทความนี้มีข้อความใดที่สะกิดใจท่าน?
2. ในชีวิตของท่านเคยตกเดือนเพื่อนพี่น้องที่ทำผิดไปหรือไม่?

อ่านพระวาจาของพระเจ้า

มัทธิว 18:15-18

¹⁵“ถ้าพี่น้องของท่านทำผิด จงไปตักเดือนเขาตามลำพัง ถ้าเขาเชื่อฟัง ท่านจะได้พี่น้อง กลับคืนมา ¹⁶ถ้าเขาไม่เชื่อฟัง จงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วย คำพูดของพยานสองคนหรือ สามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อย ¹⁷ถ้าเขาไม่ยอมฟังพยาน จงแจ้งให้หมู่คณะทราบ ถ้าเขาไม่ ยอมฟังหมู่คณะอีก จงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนา หรือคนเก็บภาษีเถิด

¹⁸“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดิน จะผูกไว้ในสวรรค์ และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดิน ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย”

(ให้ท่านเงียบสักครู่หลังการอ่านพระวาจา)

ไตร่ตรองพระวาจา

1. คำหรือประโยคใดที่ประทับใจท่าน?
2. พระเป็นเจ้าตรัสอะไรกับท่านผ่านพระวาจาตอนนี้?

การนำไปปฏิบัติ

ให้เราตักเตือนเพื่อนพี่น้องของเราที่ทำผิดไป